

ประกาศมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ที่ 0101/0904
เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยก้าวหน้า ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ชุมชน ประเทศ และประชาคมโลก จึงได้เข้าร่วมการประเมินและจัดอันดับความเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่สุดตามเกณฑ์ของ UI (UI Green Metric World University Ranking) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 17 แห่งระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงานและการจัดส่วนงานมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2555 จึงกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวสู่ความยั่งยืน ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ครอบคลุมงานทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการของเสีย ด้านการจัดการน้ำ ด้านการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการบูรณาการอนุรักษ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดทำแผนงานและการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกับงานทั้ง 6 ด้านให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการแต่งตั้งคณะทำงานในชุดต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทำงานและประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อรับการสนับสนุน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอ
3. มหาวิทยาลัยจะกำหนดเป้าหมายของการทำงานเป็นรายปี และจะสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. มหาวิทยาลัยถือว่าการดำเนินงานสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงลดจนการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
5. มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุน รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง 6 ด้าน
6. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ประเมินแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นที่ยังไม่ครอบคลุมรวมทั้งการนำองค์ความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้การจัดการสิ่งแวดล้อมมีความต่อเนื่องและก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความยั่งยืนต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558



(รองศาสตราจารย์ ดร. วรกรณ์ สามโกเศศ)
อธิการบดี